

Số: 69/2020/CIAS

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 4 năm 2020

V/v Tạm ngừng các hoạt động kinh doanh để
thực hiện phòng chống dịch Covid-19

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
Mã chứng khoán: CIA
Trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.6265588
Fax: 0258.6266262
Người thực hiện công bố thông tin: Ông TRẦN XUÂN BÌNH
Chức vụ: Kế toán trưởng
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh trân trọng thông báo về việc tạm ngừng các hoạt động kinh doanh để thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh, tại địa chỉ www.cias.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm: Thông báo số 68/2020/CIAS ngày 31/3/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT;

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trần Xuân Bình

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 68/2020/CIAS

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2020

V/v Tạm ngừng các hoạt động kinh doanh
để thực hiện phòng chống dịch Covid-19

Kính gửi: Quý khách hàng, Quý đối tác và Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS) xin gửi tới Quý khách hàng, Quý đối tác và Quý cổ đông lời chào trân trọng!

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đã trở thành đại dịch trên toàn thế giới với trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ có người nhiễm bệnh. Ở Việt Nam, số ca nhiễm đang tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ bùng phát trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người dân và nền kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản hướng dẫn của cơ quan hữu quan, CIAS đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để góp phần chung tay hạn chế sự lây lan của dịch. Kể từ ngày 30/3/2020, Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Sân bay Chu Lai, Sân bay Phù Cát đã ngừng khai thác toàn bộ các chuyến bay và kể từ 01/4/2020 lệnh cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày sẽ có hiệu lực. Do vậy, Công ty CIAS sẽ tạm dừng hoạt động của toàn bộ các nhà hàng, quầy hàng và điểm kinh doanh tại các sân bay và tại thành phố Nha Trang trong thời gian này. Đồng thời, dịch vụ thương mại, kỹ thuật mặt đất hàng không của Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không - Công ty con của CIAS - cũng tạm ngừng hoạt động.

Cùng chung tay hợp sức, Chúng tôi tin rằng dịch bệnh sẽ sớm được khống chế và Công ty CIAS sẽ mở lại tất cả các điểm kinh doanh ngay khi có thể.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý khách hàng, Quý đối tác và Quý cổ đông nhiều sức khỏe, niềm tin và luôn lạc quan để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trân trọng./.



GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Minh